

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHUYỂN HÓA, XÂY DỰNG**  
**XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN KHÔNG CÓ MA TÚY**  
**GIAI ĐOẠN 2023-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030; THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM**  
**CHUYỂN HÓA, XÂY DỰNG ĐỊA BÀN HUYỆN KIM ĐỘNG KHÔNG CÓ MA TÚY”**

Trong thời gian qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, đã triệt phá 42 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tuyên truyền, vận động 29 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, đưa 05 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; toàn huyện có 6/17 xã, thị trấn (Nhân La, Chính Nghĩa, Vũ Xá, Song Mai, Phú Thịnh, Mai Động), 100% cơ quan, đơn vị, trường học không có ma túy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện vẫn còn những diễn biến phức tạp; hoạt động của tội phạm về ma túy còn tiềm ẩn nguy cơ cao, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện; đồng thời, tăng cường kỷ cương, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện không có ma túy. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trọng tâm là: Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; các Dự án của Bộ Công an gồm Dự án 2: "Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm". Dự án 3: "Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy

giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ; Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 31/12/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; chú trọng, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện thí điểm chuyển hóa, xây dựng địa bàn huyện Kim Động không có ma túy”. Xác định rõ lộ trình, chỉ tiêu cụ thể:

- Năm 2024: Giữ vững 6 xã không có ma túy đã đạt được năm 2023; lựa chọn chuyển hóa Thị trấn Lương Bằng, các xã: Hiệp Cường, Hùng An, Thọ Vinh, Ngọc Thanh không có ma túy; 100% cơ quan, đơn vị, trường học không có ma túy.

- Năm 2025: Giữ vững 11 xã, thị trấn không có ma túy, chuyển hóa 6 xã còn lại gồm: Toàn Thắng, Phạm Ngũ Lão, Vĩnh xá, Đồng Thanh, Nghĩa Dân, Đức Hợp không có ma túy; 100% cơ quan, đơn vị, trường học không có ma túy.

- Giai đoạn 2026-2030: Tiếp tục giữ vững huyện không có ma túy.

3. Ủy ban nhân dân huyện: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, lộ trình, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, trong đó yêu cầu xây dựng Kế hoạch tổng thể giai đoạn, Kế hoạch theo từng năm..., phân công, phân cấp cụ thể, gắn trách nhiệm đối với từng cấp, từng ngành. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy. Trong đó, trọng tâm thực hiện các nội dung sau:

- Phát huy vai trò cơ quan báo chí, truyền thông, truyền thanh cơ sở và đội ngũ báo cáo viên tổ chức tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương, đối tượng, lứa tuổi, ưu tiên tuyên truyền tại các địa bàn có tệ nạn ma túy, địa bàn trọng điểm về ma túy. Đưa nội dung phòng, chống ma túy vào phong trào xây dựng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp không có ma túy, kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Tiếp tục tổ chức phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở và xây dựng xã, thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố không có tệ nạn ma túy; lồng ghép tiêu chí phòng, chống tội phạm vào quy chế xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị... đạt chuẩn văn hóa.

- Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình để tập trung nguồn lực, phân công lực lượng và đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh

có hiệu quả theo phương châm “*giải quyết hiệu quả nguồn cầu và tấn công mạnh mẽ nguồn cung của ma túy*”; làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT như: Quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú... để bị tội phạm lợi dụng để hoạt động mua, bán, tổ chức sử dụng ma túy.

- Thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; xác định tình trạng nghiện; công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; tái hòa nhập cộng đồng và giải quyết việc làm cho người nghiện sau cai, người chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy về địa phương; không để đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện vào địa bàn huyện theo đường di dân, lao động tự do...

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất để điều chế trái phép chất ma túy. Kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy. Xem xét trách nhiệm đơn vị, người đứng đầu không hoàn thành chỉ tiêu phòng, chống ma túy, để tình hình ma túy phức tạp, kéo dài, gây bức xúc dư luận. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến ma túy. Chủ động bố trí, phân bổ, đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

#### **4. Đảng ủy Công an huyện**

- Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và đạo đức, gần dân, nắm sát tình hình cơ sở; tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng Công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới*” để phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện chỉ đạo thực hiện thống nhất, đạt kết quả nội dung, mục tiêu, giải pháp của Đề án.

- Dự báo chính xác tình hình, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, nhất là các điểm phức tạp về ma túy, các đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng tụ tập đông người, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ các vụ án về ma túy; phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã về ma túy.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; xác định tình trạng nghiện; thường xuyên rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy hoà nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện; phát hiện, xử lý hành vi trồng cây có chứa chất ma túy theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất quan điểm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy.

## **5. Các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện**

5.1 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ: Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo từ huyện tới cơ sở tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy vào chương trình hoạt động và chỉ đạo thường xuyên. Đồng thời, coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

5.2. Ban Tổ chức Huyện uỷ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn đưa nội dung cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật về ma túy vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân; đồng thời, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm, để xảy ra vi phạm theo quy định của pháp luật.

5.3. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Phối hợp với các cấp chính quyền, ngành chức năng, tổ chức thành viên, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy gắn với thực hiện Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”, các phong trào: “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”, “*Xây dựng khu dân cư 3 không*” và các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động ở địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác phòng, chống ma túy. Kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào đấu tranh, ngăn chặn, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

6. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra cùng cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy. Tăng cường công tác nghiên cứu hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

## 7. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống ma túy; đưa nội dung phòng chống ma túy của đơn vị, địa phương vào nghị quyết của đảng, phân công trách nhiệm đối từng đồng chí cấp ủy phụ trách các lĩnh vực, địa bàn quản lý. Chỉ đạo chính quyền, đoàn thể cụ thể hoá đưa nội dung đấu tranh, phòng, chống ma túy vào dựng chương trình, kế hoạch hàng năm; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân.

- Các chi, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy: Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy.

- Đảng ủy các xã, thị trấn: Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng nghị quyết chỉ đạo đưa công tác phòng chống ma túy vào hương ước, quy ước của làng, của dòng họ, quy định của khu dân cư...; xây dựng, thành lập, duy trì, nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc về phòng, chống ma túy của các tổ chức chính trị - xã hội.

8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng, lãnh đạo các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách nếu để tình hình xảy ra phức tạp về tệ nạn ma túy do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý.

9. Giao Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy kết quả thực hiện theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Đảng ủy Công an tỉnh,
- Ban Thường vụ Huyện ủy,
- Thường trực HĐND huyện,
- UBND huyện,
- Các ban, phòng, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu VPHU.

